

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายไสว รุประมาณ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายโกญจนา รุประมาณ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๔๒/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๖๕/๒๕๖๗

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสระแก้ว ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ นายไสว รุประมาณ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายโกญจนา รุประมาณ

ทางใต้สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า นายโกญจนา รุประมาณ มีภูมิลำเนา
อยู่บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายไสว รุประมาณ
เป็นบิดาของนายโกญจนาและเป็นผู้ป่วยพิการโดยมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและทางร่างกาย
ร่างกายซีกขวาและซีกซ้ายอ่อนแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา
ขณะนี้พักอาศัยอยู่กับนายโกญจนา นายไสวอายุ ๘๓ ปี เป็นบุตรของนายตา รุประมาณ กับนางทองอินทร์
รุประมาณ ปัจจุบันบิดามารดาได้ถึงแก่ความตายแล้ว ขณะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยจดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๖ คน คือ ๑. นายประมวล รุประมาณ ๒. นายรุ่งนภา รุประมาณ
๓. นายสุวรรณ รุประมาณ ๔. นายบุญมา รุประมาณ ๕. นายทองสา รุประมาณ ๖. นายโกญจนา รุประมาณ
ส่วนนางบัวเรือน รุประมาณ คู่สมรสของนายไสวได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุโรคหัวใจเป็นเลือด
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๖ นายสุวรรณได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุไข้มาลาเรีย วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
นายประมวลได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุจมน้ำ เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๖๕ นายไสวมีอาการผิดปกติ
ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงฉับพลัน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต่อมาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นายโกญจนาได้พานายไสวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เป็นผู้ป่วยพิการโดยมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและทางร่างกายซีกขวา

และซีกซ้ายขาอ่อนแรง และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แพทย์วินิจฉัยว่า นายไสว เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ ทำให้เป็นผู้ป่วยพิการโดยมีสติปัญญาถดถอย เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ รอยโรคในสมองโดนส่วนของภาษา ตอนนี้ไม่ได้ตอบสนองคำสั่ง หรือความซับซ้อน มักตอบสนองแค่สิ่งเร้า เช่น กระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บหรือมองตามเสียง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นไปได้ยาก เนื่องจากเนื้อสมองลีบเล็กลงและการฟื้นฟูค่อนข้างยาก และผู้ป่วยไม่สามารถหายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเดิมของผู้ป่วยได้ ต้องมีผู้คอยดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา นายไสวมีทรัพย์สินที่ตรวจพบขณะนี้คือ เงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระแก้ว มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๒๓,๐๒๖.๐๒ บาท นายไสวจึงมีความประสงค์ จะเป็นผู้อนุบาลตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการอุปการะเลี้ยงดู การจัดการทรัพย์สิน และการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนนายไสว ผู้ไร้ความสามารถ นายไสวบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็น ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องมีตัวนายไสว รุประมาณ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่อ้างส่งต่อศาลไม่ปรากฏข้อพิพาทให้ระวางสงสัยประกอบกับ ไม่มีบุคคลใดคัดค้าน เชื่อว่า พยานผู้ร้องปากนายไสวเบิกความไปตามความจริง พยานหลักฐาน ที่ผู้ร้องนำสืบจึงมีน้ำหนักให้รับฟัง เมื่อปรากฏว่าอาการของ นายไสว รุประมาณ เป็นผู้ป่วยมีภาวะ บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงตามความเห็นแพทย์ อันถือได้ว่ามีความพิการด้านร่างกายจนไม่สามารถ จัดการงานและทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง ส่วนนายไสวซึ่งเป็นบุตรของนายไสว น่าเชื่อว่าจะสามารถ ดูแลรักษาผลประโยชน์และเป็นผู้อนุบาลนายไสวได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล จึงเห็นสมควรให้นายไสว เป็นผู้อนุบาลของนายไสวได้

จึงมีคำสั่งว่า นายไสว รุประมาณ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายไสว รุประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คมศร พารามนต์

ผู้พิพากษา